

## **TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ RỪNG 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2012 - 2022)**

**Đào Ngọc Quang, Phạm Quang Thu**

*Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng*

### **I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH**

Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp được thành lập năm 1961 bao gồm các tổ nghiên cứu: Tổ Sâu bệnh, Tổ Động vật rừng, Tổ Trồng rừng, Tổ Thổ nhưỡng, Tổ Lâm học. Năm 1964, Tổ Động vật rừng sáp nhập với Tổ Sâu bệnh thành Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng. Năm 1971, Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp thành lập các phòng nghiên cứu trong đó có Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật rừng. Năm 1988, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 viện nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng và Viện Kinh tế Lâm nghiệp.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/5/2012 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Quyết định số 1656/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/7/2012 về quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng là Trung tâm chuyên đề thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập trên cơ sở

Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật rừng theo QĐ số 3129/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng.

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ rừng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

### **II. MỘT SỐ THÀNH TỰU KHOA HỌC ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC**

Trong giai đoạn 2012 - 2022, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng triển khai thực hiện 05 đề tài, dự án cấp Nhà nước, 06 đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 20 đề tài cấp tỉnh và 10 Hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước. Những kết quả nghiên cứu đạt được đã đóng góp rất quan trọng cho công tác bảo vệ và phát triển bền vững trên 14 triệu ha rừng của Việt Nam.

#### **2.1. Các kết quả nghiên cứu cơ bản**

Những nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ rừng đã hướng tới các đối tượng cây mọc nhanh và một số loài cây bản địa. Các sản phẩm nghiên cứu hướng tới sản phẩm cuối cùng là các